

เผ่าชนสการ์ที่อ่อนแอของลูก และเฉลิมฉลองโยลีที่แท้จริง และแล้วเมื่อนั้น โลกจะเปลี่ยนแปลง

วันนี้ บัปดาตาได้เห็นลูกๆ ราชดูลาเร่ (เจ้าชายผู้เป็นที่รัก) ของท่านจากทุกหนแห่ง มีเพียงลูกดวงวิญญาณที่สูงส่งในหนึ่งกำมือจากหลายล้านคนเท่านั้นที่ได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพระเจ้า บาบากำลังเห็นสามบัลลังก์ที่สูงส่งของลูกแต่ละคน เพียงในยุคบรรจบกันเท่านั้นที่ลูกๆ จะได้รับบัลลังก์ทั้งสามนี้ ลูกเห็นบัลลังก์ทั้งสามนี้ไหม? บัลลังก์ที่หนึ่งคือบัลลังก์บนหน้าผากซึ่งดวงวิญญาณเปล่งประกาย บัลลังก์ที่สองคือบัลลังก์หัวใจของพระเจ้า ลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจใช่หรือไม่? บัลลังก์ที่สามคือบัลลังก์โลกในอนาคต ลูกกลายเป็นผู้มีโชคที่สุดจากการได้นั่งบนบัลลังก์หัวใจ เพียงลูกๆ ที่มีโชคเท่านั้นที่ได้รับบัลลังก์หัวใจของพระเจ้านี้ ลูกจะได้รับบัลลังก์ของอาณาจักรของโลกในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ในบัลลังก์นั้น? คือผู้ที่กลายเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง เป็นนายของตนเองในเวลานี้ หากลูกไม่มีอำนาจในการปกครองตนเอง ลูกจะไม่สามารถได้รับอาณาจักรของโลกได้ เพราะด้วยอำนาจในการปกครองตนเองในเวลานี้ที่ลูกจะได้มาซึ่งอาณาจักรของโลก ชนสการ์ทั้งหมดสำหรับอาณาจักรของโลกถูกสร้างขึ้นในเวลานี้ แล้วลูกแต่ละคนประสบกับตัวเองอยู่เสมอหรือไม่ว่าลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเอง? ลูกรู้จักคำสรรเสริญของอาณาจักรในอนาคตใช่หรือไม่? นั่นคือ หนึ่งในศาสนา หนึ่งในอาณาจักร กฎเกณฑ์และระเบียบวินัย อาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสงบ ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง ลูกจำได้ไหมว่าลูกมีอำนาจในการปกครองตนเองและอาณาจักรของโลกกี่ครั้ง? ลูกจำได้ไหมว่าลูกปกครองกี่ครั้ง? ลูกจำได้อย่างชัดเจนหรือไม่? หรือลูกจำได้โดยการพยายามจดจำมันเท่านั้น? ลูกปกครองเมื่อวาน และลูกจะปกครองพรุ่งนี้ ลูกมีสำนึกที่ชัดเจนเช่นนั้นหรือไม่? ดวงวิญญาณที่มีอำนาจในการปกครองตนเองอยู่เสมอในเวลานี้จะมีสำนึกที่ชัดเจนแล้วลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองหรือไม่? ลูกเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาหรือแค่บางครั้งเท่านั้น? ลูกจะพูดว่าอย่างไร? ลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองอยู่เสมอหรือไม่? นี่คือการรอบของดับเบิลฟอเรนเนอร์ ลูกเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองอยู่เสมอหรือไม่? พันดาवास ลูกเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาหรือไม่? บาบากล่าวว่าลูกเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด? หากลูกไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองตลอดเวลาในชาติเกิดเดี๋ยวนี้ และเป็นชาติเกิดที่สั้น แล้วลูกจะได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองตนเองอยู่เสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิดนั้นได้อย่างไร? ลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิดหรือเพียงแค่บางครั้ง? ลูกต้องการอะไร? ลูกต้องการกลายเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาหรือไม่? อย่างสม่ำเสมอหรือไม่? อย่างน้อยก็พยักหน้า! อัจชะ ลูกต้องการเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักรหมายถึงการเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองแม้กระทั่งในราชวงศ์ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้นั่งบนบัลลังก์ แต่ที่นั่นราชวงศ์ได้รับความเคารพนับถือมากเท่ากับผู้ที่มิสิทธิ์ในบัลลังก์ พวกเขาถูกกล่าวว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในอาณาจักรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บัญชีนั้นเชื่อมโยงกับเวลาในปัจจุบัน ถ้าตอนนี้เป็นบางครั้งเท่านั้น ก็จะเป็นบางครั้งในตอนนั้นด้วย ถ้าตอนนี้เป็นตลอดเวลา ก็จะเป็นตลอดเวลาในตอนนั้น ดังนั้น การประกาศสิทธิ์อย่างเต็มที่จากบัปดาตาจึงหมายถึงการประกาศสิทธิ์ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างเต็มที่ 21 ชาติเกิด ดังนั้น ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์คือผู้ที่ประกาศสิทธิ์อย่างเต็มที่ ครั้งหนึ่ง หรือเพียงเล็กน้อย? ลูกจะรับอะไรไป? ลูกต้องการประกาศสิทธิ์อย่างเต็มที่หรือไม่? เต็มที่ ไม่น้อยลงแม้แต่ชาติเกิดเดียว แล้วลูกจะต้องทำอย่างไร?

บัปดาตาทำให้ลูกทุกคนกลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ลูกกลายเป็นเช่นนี้หรือไม่? ลูกแน่ใจหรือไม่? หรือมีคำถามว่าลูกจะกลายเป็นเช่นนี้หรือไม่? ลูกมีคำถามนี้หรือไม่? ลูกมีคำถามนี้บางครั้งหรือไม่?: "ฉันไม่รู้ว่าฉันจะกลายเป็นเช่นนี้หรือไม่?" ลูกต้องกลายเป็นเช่นนี้ ลูกแน่ใจไหม? ผู้ที่ต้องการกลายเป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ลูกต้องกลายเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน อัจชะ ลูกทุกคนเป็นลูกประจำของสายลูกประจำไหน? ของ 108 หรือไม่? มีลูกมาที่นี้กี่คน? ลูกทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 108 หรือไม่? อย่างไรก็ตามมี 1800 คนที่นี้ ดังนั้น ลูกจะเพิ่มลูกประจำของ 108 หรือไม่? อัจชะ แต่ลูกคงจะไม่ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ 16,000 ลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 16,000 หรือไม่? ลูกจะไม่เป็นใช่ไหม? ลูกมีศรัทธาและแน่นอนว่ามันถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกควรมีประสบการณ์นี้ ถ้าฉันไม่ได้เป็นเช่นนี้แล้วใครจะเป็นเช่นนี้ได้? ลูกมีความซาบซึ้งนี้หรือไม่? ถ้าลูกไม่กลายเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครจะกลายเป็นเช่นนี้ใช่ไหม? ลูกคือผู้ที่กลายเป็นเช่นนี้ พูดว่า: เราคือคนๆ นั้น พันดาवास ลูกจะกลายเป็นเช่นนี้หรือไม่? อัจชะ ผู้ที่หนึ่งด้านหลัง ลูกจะกลายเป็นเช่นนี้หรือไม่? ลูกได้มองดูตัวเองในกระจกหรือไม่? มองไหม? บัปดาตาอุทิศตัวท่านเองเมื่อเห็นศรัทธาของลูกแต่ละคน ว้าว! ว้าว! ลูกแต่ละคน ว้าว! ลูกคือผู้ที่ทำสิ่งมหัศจรรย์ใช่หรือไม่? ว้าว! ว้าว! มันไม่ใช่ "ทำไม? ทำไม?" ใช่ไหม? บางครั้งมันกลายเป็น "ทำไม" หรือไม่? ไม่หรือ? เป็น

ทั้ง "ทำไม (why)" หรือ "ไฮ (hai) และที่สามคือการร้องไห้ (cry) อย่างไรก็ตาม ลูกคือผู้ที่ ว่า ว่า ใช่หรือไม่?

บัพดาตามีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในดับเบิลพอรเนเนอร์ เพราะเหตุใด? ชาวบาร์ตเชื่อเชียวพอเข้ามาสู่บาร์ต อย่างไรก็ตามพ้อมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในลูกดับเบิลพอรเนเนอร์ เพราะลูกได้ผูกมัดบัพดาเอาไว้ในพันธะแห่งความรักด้วยความซื่อสัตย์ของลูก ส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ บางคนซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ แต่ลูกส่วนใหญ่วางความอ่อนแอของลูกไว้เบื้องหน้าพ้อมด้วยความซื่อสัตย์ พ้อมรักความซื่อสัตย์มากกว่าสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้แม่แต่บนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาบอกว่า: พระเจ้าคือพระเจ้า ความซื่อสัตย์เป็นที่รักที่สุดและผู้ที่มีความซื่อสัตย์ก็อยู่อย่างสะอาดด้วย พวกเขาอยู่อย่างสะอาดและชัดเจน ด้วยเหตุนี้สายใยแห่งความรักที่มีต่อความซื่อสัตย์ของดับเบิลพอรเนเนอร์จึงดึงดูดบัพดา บางครั้งบางคนก็ปะปนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามลูกดับเบิลพอรเนเนอร์ต้องไม่ละทิ้งคุณสมบัติพิเศษของคุณ นั่นคือความซื่อสัตย์ พลังของความซื่อสัตย์ทำงานเหมือนลิปต์ ทุกคนรักความซื่อสัตย์ พันดาวาส ลูกชอบสิ่งนี้ไหม? แม่แต่ผู้ที่มาจากมฐบ้นก็ชอบความซื่อสัตย์ ลูกทุกคนที่มาจากสถานที่ต่างๆของมฐบ้น ยกมือขึ้น ดาดีบอกว่าลูกทุกคนเป็นแขน ดังนั้นผู้ที่มาจากมฐบ้น ชานติวัน ลูกทุกคนยกมือขึ้น ยกมือขึ้นสูงๆ ผู้ที่มาจากมฐบ้นชอบความซื่อสัตย์ไหม? ผู้ที่มีความซื่อสัตย์จะจดจำพ้อมได้อย่างง่ายดายมาก เพราะเหตุใด? พ้อมก็เป็นพระเจ้าเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ซื่อสัตย์จะสามารถจดจำพ้อมที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาไม่ต้องใช้ความพยายาม หากแม้กระทั่งตอนนี้ลูกพบว่าลูกต้องลำบากตรากตรำเพื่อที่จะมีการจดจำระลึกถึง ลูกก็ควรเข้าใจได้ว่าความซื่อสัตย์นั้นขาดหายไปในที่ใดที่หนึ่งในความคิดที่ละเอียดอ่อนหรือในความฝันของลูก ที่ใดมีความซื่อสัตย์ ทนที่ที่ลูกมีความคิด "บายา" พระเจ้าก็จะปรากฏตัว เหตุนี้เองบัพดาชอบความซื่อสัตย์มาก

ดังนั้นบัพดาจึงส่งสัญญาณนี้ให้กับลูกทุกคน: หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่เป็นเวลา 21 ชาติ เกิด ให้ตรวจสอบอาณาจักรของลูกเองในเวลานี้ กลายเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองในตอนนี้ และเท่าที่ลูกกลายเป็นสิ่งนี้มากเท่าไร ลูกก็จะได้รับสิทธิ์นั้นตามนั้น มีการยกย่องจากอาณาจักรเดียว จะมีแค่อาณาจักรเดียว ไม่ใช่สองอาณาจักร ดังนั้น ในสภาพปัจจุบันของลูกของการมีอำนาจในการปกครองตนเอง มีเพียงอาณาจักรเดียวอยู่เสมอหรือไม่? มีอำนาจในการปกครองตนเอง หรือบางครั้งก็มีอาณาจักร (การปกครอง) ของคนอื่นด้วยหรือไม่? หากบางครั้งเป็นอาณาจักรของมายา แล้วลูกจะเรียกมันว่าอาณาจักรของคนอื่นหรืออาณาจักรของอำนาจในการปกครองตนเองของลูก? ดังนั้น ตรวจสอบว่าลูกมีอาณาจักรเดียวอยู่เสมอและลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่น บางครั้งเป็นอาณาจักรของมายาและบางครั้งเป็นของลูกเองไหม? จากสิ่งนี้ ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าลูกยังคงประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกอย่างเต็มที่ นั่นหมายความว่า ลูกไม่ได้รับสิ่งนั้น แต่ก็ยังคงต้องได้รับสิ่งนั้น ดังนั้น ตรวจสอบว่า ลูกมีอาณาจักรเดียวอยู่เสมอหรือไม่? ศาสนาเดียว ศาสนาหมายถึงคาร์นา ดังนั้น คาร์นาพิเศษคืออะไร? นั่นคือ ความบริสุทธิ์ ดังนั้น มีศาสนาเดียว นั่นคือ มีความบริสุทธิ์ในความคิดและความฝันของลูกหรือไม่? หากมีแม้กระทั่งเงาของความไม่บริสุทธิ์อยู่ในความคิดหรือความฝันของลูก ลูกจะพูดว่าอย่างไร? นั่นคือศาสนาเดียวหรือไม่? มีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์หรือไม่? ดังนั้น ตรวจสอบสิ่งนี้ เพราะเหตุใด? ขณะนี้เวลากำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เวลากำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว และหากลูกเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ลูกจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกได้ทันเวลา ดังนั้น ตรวจสอบอยู่เสมอว่า: มีอาณาจักรเดียวหรือไม่? มีศาสนาเดียวหรือไม่? มีกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยหรือไม่? หรือมายาจะออกคำสั่งของเธอ ลูกของพระเจ้าทำตามกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยของศรีมัต ไม่ใช่กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยของมายา ดังนั้น ตรวจสอบว่า: ชั้นสการ์ทั้งหมดของอนาคตต้องปรากฏให้เห็นในตอนนี้ เพราะตอนนี้ลูกต้องเต็มไปด้วยชั้นสการ์เหล่านั้น ลูกจะไม่เติมเต็มตนเองด้วยชั้นสการ์เหล่านั้นที่นั่น ลูกต้องเติมเต็มตนเองด้วยชั้นสการ์เหล่านั้นที่นี่ ลูกมีความสุขไหม? ลูกมีความสุขไหม? ลูกมีความสุขหรือไหม? ความสุขของลูกตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกใช้ไหม? ลูกมีความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสหรือไม่? สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของลูก ความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวก ลูกมีความสุขที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนหรือไม่? มันไม่เคยขาดตอนเลยใช้ไหม? อะไรคือคำยกย่องของอาณาจักรของยุคทอง? ความสงบที่ไม่ขาดตอน ความสงบที่ไม่ขาดตอน ลูกมีความสุขเต็มเปี่ยมไหม? อะไรจะเกิดขึ้นกับความมั่งคั่ง? ลูกกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์และเต็มเปี่ยม ลูกมีความสุขในทุกอย่างหรือไม่? คุณธรรม พลัง และความรู้คือความมั่งคั่งของลูก อะไรคือสิ่งชี้บอกของสิ่งนั้น? หากลูกเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง สิ่งชี้บอกของสิ่งนั้นคืออะไร? ความพอใจ พื้นฐานของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดคือความพอใจ ความไม่พอใจคือสิ่งชี้บอกของการขาดการบรรลุผล ดังนั้น ตรวจสอบว่า: อย่าให้ขาดคุณสมบัติพิเศษแม่แต่ประการเดียว ลูกกำลังจะสร้างทั้งโลกบนพื้นฐานของชั้นสการ์ของเวลาปัจจุบัน ชั้นสการ์ของเวลาปัจจุบันจะสร้างโลกในอนาคต ดังนั้น ลูกทุกคนจะพูดว่าอะไร? ลูกคือใคร? ลูกคือผู้เปลี่ยนแปลงโลกใช่หรือไม่? ลูกคือคนเหล่านั้นหรือไม่? ลูกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกหรือไม่? ดังนั้น ก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก ลูกเป็นผู้

เปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนั้น ลูกทุกคนต้องตรวจสอบชั้นสการ์เหล่านี้ในตัวเอง จากสิ่งนี้ ลูกจะสามารถเข้าใจได้ว่าลูกอยู่ในสายประจำของ 108 หรืออยู่ที่ไหนสักแห่งข้างหน้าหรือข้างหลัง การตรวจสอบนี้คือกระจกของลูก มองเห็นปัจจุบันและอนาคตของลูกในกระจกนี้ ลูกเห็นมันไหม?

ตอนนี้ลูกมาเพื่อฉลองโฮลี ลูกได้มาฉลองโฮลี นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกได้พูดถึงความหมายของโฮลีแล้วใช่ไหม? ลูกพูดแล้วใช่ไหม? ดังนั้น วันนี้ บัพดาดาจึงพูดกับลูกด้วยเบิ้ลฟอเรนเนอร์โดยเฉพาะ และผู้ที่มาจากมฐบันก็อยู่กับลูกด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก บัพดาดากำลังพูดกับชวามฐบันและพูดกับลูกด้วยเช่นกัน ทุกคนที่มาไม่ว่าลูกจะมาจากบอมเบย์ เดลี หรือที่อื่นใด ในเวลานี้ ลูกทุกคนเป็นชวามฐบัน ในเวลานี้ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์อยู่ที่ไหน? ลูกเป็นชวามฐบันใช่ไหม? การเป็นชวามฐบันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม? ดังนั้นสำหรับลูกทุกคน ไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่ที่นั่นเบื้องหน้าบัพดาดา หรือไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่ในสถานที่ของลูกเองหรือที่ไหนก็ตาม บัพดาดาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง หากลูกมีความกล้าหาญ บัพดาดาจะบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกมีความกล้าหาญหรือไม่? ลูกมีความกล้าหาญนี้หรือไม่? ลูกมีความกล้าหาญไหม? ลูกจะต้องทำสิ่งนี้ ลูกจะต้องทำสิ่งนี้ ดังนั้นอย่ายกมือขึ้นเช่นนั้นแล้วคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่เช่นนั้น การยกมือขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ให้ยกมือของจิตใจของลูกขึ้นมา วันนี้ อย่าเพียงแคยกมือนั้นขึ้นมา แต่ให้ยกมือของจิตใจของลูกขึ้นมา

ลูกที่เป็นดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์กำลังนั่งอยู่ใกล้ๆ และสิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวใจก็ถูกบอกให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ จะเห็นได้ว่าลูกส่วนใหญ่มีความรักเป็นอย่างดีมากต่อบัพดาดาและงานรับใช้ ลูกไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีความรักของพ่อ และลูกก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ทำงานรับใช้เช่นกัน โบประกาศนียบัตรนี้ของลูกส่วนใหญ่ก็ดี บัพดาดาเห็นในทุกหนแห่ง แต่... มี "แต่" เสียงที่ออกมาจากส่วนใหญ่คือ: "มีชั้นสการ์เก้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแม้จะขัดกับความปรารถนาของฉันแต่มันก็ยังดีที่คุณอยู่" ดังนั้นตอนนี้ลูกมาฉลองโฮลี และโฮลีหมายถึง: ปล่อยให้ออดีตเป็นอดีต มันเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้มันจบลงแล้ว ดังนั้น หากลูกมีชั้นสการ์แค่เพียงเล็กน้อย 5% 10% หรือ 50% ไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตาม แม้ว่าจะมี 5% จงเผาโฮลีของชั้นสการ์เหล่านั้น ลูกที่คิดว่าชั้นสการ์นี้รบกวนลูกและคนอื่นๆเป็นครั้งคราว: ลูกเข้าใจใช่ไหมว่านี่คืออะไร? ลูกเข้าใจไหม? โฮลีประเภทที่หนึ่งคือสำหรับการเผา และโฮลีอีกประเภทหนึ่งคือสำหรับการแต่งแถมสีสัน โฮลีมีสองประเภท ความหมายของโฮลีคือ อดีตคืออดีต ดังนั้นเวลานี้ บัพดาดาจึงต้องการให้ชั้นสการ์ใดก็ตามที่ลูกยังคงมีอยู่ ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้เกิดขึ้น - เผาชั้นสการ์ที่อ่อนแอในวันนี้ นั่นก็คือเผาชั้นสการ์ที่อ่อนแอวันนี้เสีย การเผาเรียกว่าการฌาปนกิจใช่ไหม? เมื่อคนตายไปแล้ว เขาก็บอกว่าจะมีการฌาปนกิจ(เผาศพ) นั่นคือจะต้องเผาให้หมดสิ้นไปตลอดกาล แล้ววันนี้ ลูกจะสามารถเผาแม้กระทั่งชั้นสการ์เหล่านั้นได้หรือไม่? ลูกทำสิ่งนั้นได้ไหม? ลูกพูดว่า "ฉันไม่ต้องการให้ชั้นสการ์เหล่านั้นมา แต่มันก็มา แล้วฉันจะอย่างไรได้?" ลูกคิดเช่นนี้หรือไม่? อัจชะ "มันมาโดยไม่ตั้งใจ" ถ้าสิ่งที่ลูกให้ใครไปแล้วกลับมาหาลูกโดยไม่ตั้งใจ ลูกจะอย่างไร? ลูกจะเก็บมันไว้ในตู้อย่างระมัดระวังหรือไม่? ดังนั้น แม้ว่ามันจะกลับมา อย่าเก็บไว้ในหัวใจของลูก เพราะพ่อนั่งอยู่ในหัวใจของลูกอยู่ใช่ไหม? ลูกจะชอบไหมถ้าลูกวางชั้นสการ์เหล่านั้นไว้กับพ่อ? ลูกคงไม่ชอบใช่ไหม? ดังนั้นหากมันกลับมาอีก แม้จะโดยไม่ตั้งใจก็ตาม ให้พูดจากหัวใจของลูกว่า "บาบา บาบา บาบา" เท่านั้นเอง! จบสิ้นสิ่งนั้น! ใส่จุดพลุสตอป บาบาคืออะไร? จุด ดังนั้น จะใส่จุดพลุสตอปได้ก็ต่อเมื่อลูกพูดจากหัวใจของลูกเท่านั้น หากลูกเพียงแคร์ลึกลึงกับบาบาคด้วยความเห็นแก่ตัวของลูกเองและพูดว่า "بابา นำมันออกไป นำมันออกไป" ลูกก็เก็บมันไว้กับลูก ถึงแม้ว่าลูกจะบอกให้بابานำมันออกไป ท่านจะนำมันออกไปได้อย่างไร? แล้วลูกจะอย่างไร? ลูกจะฉลองโฮลีหรือไม่? ลูกจะฉลองหรือไม่? โฮลี - โฮลี (มันเกิดขึ้นแล้ว) อัจชะ ผู้ที่คิดว่าพวกเขาจะมีความคิดที่มุ่มม่นนี้ - โอเค ลูกจะพยายามกำจัดมันออกไปแล้วแล้วแล้วใช่ไหม? แล้วมันก็จะจากไป อย่าเก็บมันไว้ในหัวใจ: "ฉันจะอย่างไรได้? ฉันจะอย่างไร? ฉันไม่สามารถกำจัดมันได้" อย่าพูดเช่นนั้น ลูกต้องขจัดมันออกไป ดังนั้น ลูกจะมีความคิดที่มุ่มม่นนี้หรือไม่? ผู้ที่จะทำเช่นนั้น ยกมือขึ้น! ยกมือของจิตใจของลูก ไม่ใช่แค่ภายนอก ยกมือของจิตใจของลูก (บางคนไม่ได้ยกมือขึ้น) คนเหล่านี้ไม่ได้ยกมือขึ้น ดีมาก ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี มันเป็นเพียงว่า ในด้านหนึ่งแอดวานซ์ปาร์ตีลามบัพดาดาแล้วแล้วแล้ว: "อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน อีกนานแค่ไหน?" ประการที่สอง วัตถุประสงค์ต่างๆ ก็บอกกับพ่อเช่นกันว่า: "เวลานี้จงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง" แม้แต่พ่อบราห์มาก็พูดว่า: "ประตูสู่อานาเขตสูงสุดจะเปิดเมื่อใด?" ลูกต้องการที่จะไปกับท่านใช่ไหม? ลูกไม่ต้องการลูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหม? ลูกจะไปกับท่านใช่ไหม? ลูกจะเปิดประตูกับท่าน แม้ว่าบราห์มาบาบาจะไขกุญแจ ลูกก็จะอยู่กับท่านใช่ไหม? ดังนั้น เวลานี้จงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เท่านั้นเอง ลูกต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นของลูก ทำไมลูกถึงเก็บสิ่งที่เป็นของคนอื่น สิ่งที่เป็นของราวันไว้? ลูกควรเก็บสิ่งที่เป็นของคนอื่นไว้หรือไม่? แล้วสิ่งนี้เป็นของใคร? มันเป็นคนอื่นใช่ไหม? ทำไมลูกถึงเก็บสิ่งที่เป็นของเขาไว้? ลูกควรเก็บมันไว้หรือไม่? ลูกจะไม่เก็บมันไว้ใช่ไหม?

ใหม่? ลูกแน่ใจหรือไม่? แน่ใจใหม่? อ้อชะ ลูกอาจลองโห่ด้วยสีสันได้ แต่ก่อนอื่นให้ลองโห่สีนี้ก่อน ลูกจะเห็นว่าคำสรรเสริญของลูกคือ: มีเมตตา ลูกมีเมตตาใช่ไหม? ลูกเป็นเทพเจ้าผู้มีเมตตาใช่ไหม? ลูกเป็นเช่นนี้ใช่ไหม? ดังนั้นลูกไม่รู้สีเมตตาหรือไม่? พี่น้องของลูกไม่มีความสุขเลย ลูกไม่รู้สีเมตตาเมื่อเห็นความทุกข์ของพวกเขาหรือไม่? ลูกรู้สีเมตตาหรือไม่? ดังนั้นเปลี่ยนแปลงชั้นสสารของลูกแล้วโลกจะเปลี่ยนแปลง หากลูกไม่เปลี่ยนแปลงชั้นสสารของลูก โลกก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แล้วลูกจะอย่างไร?

วันนี้ บัพดาดาได้ยินชาวดิวว่าทุกคนต้องการรับตรีชตี นั่นเป็นสิ่งที่ดี บัพดาดาเชื่อฟังลูกๆ แต่... ลูกหัวเราะเมื่อได้ยินคำว่า “แต่” ลูกอาจจะหัวเราะได้... มีคำกล่าวไว้ว่า “โลกเปลี่ยนแปลงด้วยสายตาของคนๆหนึ่ง” ดังนั้น ลูกต้องเปลี่ยนแปลงโลกด้วยตรีชตีที่ลูกได้รับในวันนี้ บัพดาดาเห็นว่าการกลับมาสมบูรณ์พร้อมและได้รับการบรรลุผลทั้งหมดนั้น จำเป็นต้องมีการฝึกฝนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อย่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาสั้น ไม่เลย ลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในโชคของลูกในอาณาจักรของลูกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และดังนั้นความสมบูรณ์พร้อมนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกัน สิ่งนี้โอเคไหม? ดับเบิลฟอเรนเนอร์มีความสุขไหม? อ้อชะ

ถึงลูกดวงวิญญาณพิเศษทั้งหมดที่นั่งบนบัลลังก์ทั้งสาม ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่มีอำนาจในการปกครองตนเอง ถึงดวงวิญญาณผู้ให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่มีเมตตาและให้หยดหนึ่งของความสุขและความสงบแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ถึงดวงวิญญาณที่ทัดเทียมกับพ่อและประสพกับความมุ่งมั่นและประสพความสำเร็จอยู่เสมอ รัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัพดาดา

พร: ขอให้ลูกหันเข้าสู่ภายในตนเองสำรวจตรวจสอบตนเองและนำการขยายตัวของความคิดและคำพูดมาสู่สาระ
หยุดการขยายตัวของความคิดที่ไร้สาระและกลับมามั่นคงในสภาพของสาระ นั่นคือ หลอมรวมเสียงของคำพูดที่ไร้สาระและทำให้มันทรงพลัง นั่นคือ นำสิ่งนั้นเข้าสู่สาระของมัน นี่คือการสำรวจตรวจสอบตนเอง ลูกที่สำรวจตรวจสอบตนเองเช่นนี้ด้วยพลังแห่งความเจียบสงบของพวกเขาสามารถแสดงให้ดวงวิญญาณที่เร่ร่อนได้เห็นจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของพวกเขา พลังแห่งความเจียบสงบนี้สามารถแสดงให้เห็นเกมที่สวยงาม ที่มีจิตวิญญาณ และมีสีสันมากมาย ด้วยพลังแห่งความเจียบสงบ ลูกสามารถได้ยินเสียงในจิตใจของทุกดวงวิญญาณได้อย่างใกล้ชิดราวกับว่าพวกเขากำลังพูดเป็นการส่วนตัวอยู่ตรงหน้าลูก

คติพจน์: การอยู่อย่างเบาสบายในธรรมชาติ ชั้นสสาร ความสัมพันธ์และสายใยของลูกหมายถึงการกลายเป็นเทวดานางฟ้า

*** โอม ชานติ ***

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: การนำวัฒนธรรมแห่งสัจจะและมารยาทอันดีงามมาใช้

ลูกที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งมีหัวใจที่ซื่อสัตย์สามารถกลายเป็นจุดภายในหนึ่งวินาที และจดจำพ่อผู้เป็นจุดได้เพราะความยิ่งใหญ่ของความซื่อสัตย์ของพวกเขา ผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ยอมทำให้พระเจ้าพอใจ และเนื่องจากการได้รับพรพิเศษจากพ่อ พวกเขาจึงสามารถทำให้หัวใจของเขาหยุดติดยึด (ใช้วิธีการที่ถูกต้อง) และดำเนินกิจการงานใดๆก็ตามให้ถูกต้องตามเวลา นี่เป็นเพราะพวกเขาทำให้พ่อผู้ทรงปัญญาที่มีสติปัญญาอันชาญฉลาดพอใจ ผู้ที่ทำให้พระเจ้าพอใจจะเป็นราชยุคต์ (รู้ความลับทั้งหมด) และเป็นยุคติยุคต์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามของชั่วโมงการทำสมาธิโลก ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. ซึ่งบราเธอร์และซิสเตอร์ทุกคนจะนั่งโยคะทาปาเซียร์ร่วมกันและมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์เหล่านี้ต่อทุกดวงวิญญาณ: ให้ทุกดวงวิญญาณได้รับประโยชน์ ให้ทุกดวงวิญญาณเดินบนหนทางแห่งสัจจะ และประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขา นั่นเป็นดวงวิญญาณที่เหมือนกับพ่อที่ให้พรแห่งการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกดวงวิญญาณ